

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 10 ม.ค. 67

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- 'ชาวเขาค้อ'รวมตัวค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ' (ผู้จัดการรายวัน 360 10 ม.ค. 67 หน้า 11)

ข่าวเว็บไซต์

- “ลุงป๊อด” เชิญชวนเที่ยววันเด็ก เยี่ยมบูธ ทส. ที่ทำเนียบฯ ร่วมเล่นเกม - รับของขวัญ สอดแทรกเรียนรู้เท่าทัน ผู้จัดการ

ออนไลน์ 9 ม.ค. 2567 <https://mgronline.com/politics/detail/9670000002402>

- เรียกค่าเสียหาย150 ล.! กรมป่าไม้จ่อฟ้องแพ่ง บ.เคเรือเปรมชัย -สั่งแจ้งความบุกรุกเพิ่มแล้ว

israanews 09 มกราคม 2567 <https://www.israanews.org/article/israanews/125320-israteeee.html>

- จนท.สนธิกำลังยึดไม้ประดู่ฝั่งดินอำพรางบริเวณสวนหลังบ้าน

chiangmainews 9 Jan 67 <https://www.chiangmainews.co.th/news/3195800/>

- ชุมพร – ผงะรุกป่าขูดภูเขาถูกล้อมเจ้าหน้าที่สนธิกำลัง เข้าจับกุมผู้บุกรุกพื้นที่ป่า

4forcenews 09/01/2024 <https://www.4forcenews.com/336426/>

- อำเภอมะสรวาย จัดกำลังบูรณาการร่วมอาสาสมัครไฟป่าลงพื้นที่ปฏิบัติการทำแนวกันไฟ

กรมประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม 2567 <https://chiangrai.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/248671>

- เริ่มแล้ว ! รัฐบาลเตรียมเปลี่ยน สปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เปิดศูนย์ร้องทุกข์ “ชนินทร์” มั่นใจนโยบายที่ดินทำกิน 50 ล้านไร่

ข่าวทำเนียบรัฐบาล 10/01/2567 <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/77225>

- Green Report : ร้องตรวจสอบนายทุนรุก ป่าบางละมุง จ.ชลบุรี

7 สีช่วยชาวบ้าน วันที่ 9 ม.ค. 2567 <https://news.ch7.com/detail/697647>

- ร้องให้ตรวจสอบอดีตผู้นำชุมชน บุกรุกป่าอนุรักษ์ จ.บุรีรัมย์

7 สีช่วยชาวบ้าน วันที่ 9 ม.ค. 2567 <https://news.ch7.com/detail/697640>

- “ชาวเขาค้อ” รวมตัวคัดค้านไม่เอา “ที่ราชพัสดุ” โวยไม่มีส่วนร่วมปักเขตแดนเพิกถอนป่าสงวน

ผู้จัดการออนไลน์ 9 ม.ค. 2567 <https://mgronline.com/daily/detail/9670000002381>

'ชาวเขาค้อ'รวมตัวค้านไม่เอา'ที่ราชพัสดุ' ไว้มิมีส่วนร่วมปักเขตแดนเพิกถอนป่าสงวน

ผู้จัดการรายวัน360° - "ชาวเขาค้อ" รวมตัวกันประชุมคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ คัดค้านคำสั่งสำนักงานที่ดินเพชรบูรณ์ เรื่องขอให้ราษฎรส่งหลักฐานใบจอง นส.2 คืน แกมชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมปักเขตแดนเพื่อเพิกถอนป่าสงวนฯ เผยเคยร้องนายกฯแล้ว แต่ยังไม่คืบหน้า

วานนี้ (9 ม.ค.) ที่บริเวณวัดเล่าที่ หมู่ 5 บ้านเล่าที่ ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนในพื้นที่จำนวน 219 คน ได้มารวมตัวกันประชุมคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ คัดค้านคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ เรื่องขอให้ราษฎรส่งหลักฐานใบจอง นส.2 ที่ทางราชการออกให้กับราษฎรตั้งแต่ปี 2522-2523 คืน ให้กับสำนักงานที่ดิน โดยอ้างว่าหลักฐานใบจอง นส.2 ดังกล่าว ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปปักเขตแดนเพื่อเพิกถอนป่าสงวนไม่ครอบคลุมพื้นที่จริง โดยที่คนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม

ตัวแทนประชาชนเล่าว่า ปัญหาที่ดิน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมามีการแก้ไขอย่างจริงจัง จากภาครัฐ



ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน จนกระทั่งปี 2562 ภายหลังที่ทหารได้ส่งมอบคืนที่ดินในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.สะเดาะพง, ต.เขาค้อ, ต.หนองแม่นา และ ต.ริมสีม่วง ให้กับกรมป่าไม้ ซึ่งจากข้อเท็จจริงตามหลักฐาน เอกสารสำคัญของทางราชการ ปรากฏว่าพื้นที่บางส่วนของทางทหารส่งคืนให้กรมป่าไม้นั้น เป็นพื้นที่ที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้มีการ

อนุมัติจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติแล้ว

ได้แก่ 1.บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร ถนนจากทุ่งสมอ-เขาค้อ ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 12,875 ไร่ อนุมัติเมื่อ 1 กันยายน 2519, 2.บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร ถนนจากนั้งว-หนองแม่นา ระยะทาง 36 กิโลเมตร จำนวน 40,000 ไร่ อนุมัติเมื่อ 26 กรกฎาคม 2520, และ 3.บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร ถนนจากเขาค้อ-สะเดาะพง ระยะทาง 14 กิโลเมตร จำนวน 17,500 ไร่ อนุมัติเมื่อ 26 กรกฎาคม 2520

ตัวแทนประชาชน เปิดเผยต่อว่า กระทั่งเมื่อเดือน กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องต่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน โดยขอให้มีการส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ ทบ ทำลาย รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างของราษฎร ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยปฏิบัติตามนโยบายออกโฉนดที่ดิน 50 ล้านไร่

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการจัดสรรที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วตั้งแต่เมื่อปี 2519-2527และมาประกาศเป็นป่าสงวนฯ ซ้ำพื้นที่ของราษฎรที่มีสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 เมื่อ ปี 2529 และ ปี 2530 จึงขอให้ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ประเด็นที่จะมีการส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่ราชพัสดุ เนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์.





“ลุงป๊อด” เชิญชวนเที่ยววันเด็ก เยี่ยมบูธ ทส. ที่ทำเนียบฯ ร่วมเล่นเกม - รับของขวัญ สอดแทรกเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการออนไลน์ 9 ม.ค. 2567 <https://mgronline.com/politics/detail/967000002402>

“ลุงป๊อด” เชิญชวนเที่ยววันเด็ก เยี่ยมบูธ ทส. ที่ทำเนียบฯ ร่วมเล่นเกม - รับของขวัญ สอดแทรกเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ชูสโลแกน “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด (Kids Change, World Change)” จัดทัพมาสคอตสัตว์โลกน่ารัก เจ้าหญิง เจ้าชายดิสนีย์ ร่วมสร้างสีสัน

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นอนาคตของชาติที่สำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศและช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด (Kids Change, World Change)” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณโซนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปัญหาโลกเดือด

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย “โซนการเรียนรู้ลดโลกเดือด” ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน และด้านสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสนุกกับเกมส่งเสริมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการแสดงบนเวทีกลาง กิจกรรมสนุกรสนานชิงรางวัลมากมาย เพลิดเพลินกับขบวนพาเหรดมาสคอตสัตว์โลกน่ารัก พร้อมด้วย เจ้าหญิง เจ้าชายดิสนีย์ โฉมงามและผองเพื่อน ที่มาร่วมสร้างสีสันกว่า 30 ตัว

การจัดงานวันเด็กครั้งนี้ เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน หรือ “Carbon Neutral Event” จึงขอเชิญชวนเด็กๆ และผู้ปกครอง เตรียมตัวไปเที่ยวงานวันเด็ก แบบลดโลกเดือด ด้วย 1) วางแผนการเดินทาง เพื่อประหยัดพลังงาน เลือกเดินทางด้วยรถสาธารณะ 2) พกแก้วน้ำ กล่องข้าวและช้อนส้อมส่วนตัว 3) พกถุงผ้าสำหรับใส่ของขวัญ ในงาน ลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง 4) ทิ้งขยะให้ถูกประเภท เพื่อนำไปรีไซเคิลและจัดการได้อย่างถูกต้อง เท่านั้นเด็กๆ ก็สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาโลกเดือดได้ เท่านั้นเด็กๆ ก็สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาโลกเดือดได้



เรียกค่าเสียหาย150 ล.! กรมป่าไม้จ้อฟ้องแพ่ง บ.เคเรือเปรมชัย -สั่งแจ้งความบุกรุกเพิ่มแล้ว

israanews 09 มกราคม 2567 <https://www.isranews.org/article/isranews/125320-israteeee.html>

'บรรณรักษ์ เสริมทอง' รองอธิบดีกรมป่าไม้เผยเตรียมฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย 150 ล้านบาท บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก กรณีรุกที่ป่า 6.2 พันไร่ สร้างความเสียหาย ล่าสุด หลังอิศรา ตีข่าวมีร่องรอยการเข้าไปทำประโยชน์เพิ่ม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำ พบมีการตัดต้นไม้ ทำเส้นทางจริง อธิบัติฯ สั่งแจ้งความดำเนินคดีกรณีบุกรุกเพิ่มเติมแล้ว

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหน้า กรณี บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก บุกรุกยึดครองหรือทำประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนฯกว่า 6,200 ไร่ ใน อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งเป็น 1 ใน 6 คดี ที่ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด (อสส.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงาน อสส.ที่ 2840 /2566 แต่งตั้งคณะทำงานยกวางระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับอัยการสูงสุด อันเป็นผลมาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด

ขณะที่ คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีบริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก ที่มีนายศักดิ์ดา ช่างรังษี อธิบดีอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงานได้เสนอความเห็นต่อ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุดว่า การสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบ ไม่ได้พิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบ ไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงกับราชการและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเสนอให้ดำเนินการลงโทษทางวินัย อย่างร้ายแรงกับอัยการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องดังกล่าว

ต่อมา สำนักข่าวอิศรา ขยายผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ปัจจุบัน บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก ยังคงครอบครองพื้นที่ดินดังกล่าว โดยที่หน่วยงานรัฐยังไม่ได้มีการฟ้องขับไล่แต่อย่างใด หลังจากนั้น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.4 (ภูเรือ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าไปปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือทำประโยชน์ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ตรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดี ในชั้นศาลนั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังนายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อสอบถามเรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานของกรมป่าไม้ หลังดำเนินการตัดป่าประกาศพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก เป็นพื้นที่ป่าไม้ ดังกล่าว

โดยนายสุรัชย์มอบหมายให้นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา แทน นายบรรณรักษ์ กล่าวว่า กรมป่าไม้เตรียมที่จะฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายต่อเอกชน ตีมูลค่าตามความเสียหายประมาณ 150 ล้านบาท ที่ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ น่าจะส่งเรื่องไปให้อัยการดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลภายในเดือน ม.ค.นี้ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่นั้น นายบรรณรักษ์ กล่าวว่า หลังจากที่ทางอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุตรธานี เข้าไปดำเนินการตัดป่าประกาศบริเวณที่ดินที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามตรวจตราดูแลพื้นที่อยู่ตลอดว่ามีมีการบุกรุก ยึดถือครอบครองหรือมีการดำเนินการใดเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินคดีดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นสิ้นสุด ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่งการเป็นหนังสือไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดำเนินการ "จากที่สำนักข่าวอิศรารายงานไป ทางอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.4 เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ หลังตัดป่าก็เข้าไปตรวจตราสม่ำเสมอ ล่าสุดวันนี้ (9 ม.ค. 2567) เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีการรื้อรอยการเข้าไปทำประโยชน์เพิ่มเติมจริง มีการตัดต้นไม้ ทำเส้นทาง ภายในพื้นที่ ทางอธิบดีกรมป่าไม้จึงสั่งให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.4 ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนว่า มีผู้มาบุกรุกเพิ่มเติมในพื้นที่ตรงนั้น" นายบรรณรักษ์ ระบุ

นายบรรณรักษ์ กล่าวด้วยว่า "ที่ดินที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ผู้กระทำผิดไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ ถ้าเข้าไปในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นการยึดถือครอบครองใหม่ แต่เนื่องจากเขามีทรัพย์สินหรืออาคารของเขาอยู่ ซึ่งทางป่าไม้ก็บอกให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าไปดำเนินการปิดล็อกหรือล็อกกุญแจให้หนาแน่น และอย่าเข้ามาในพื้นที่จนกว่าคดีจะสิ้นสุด ตามกฎหมายไม่สามารถให้เขาเข้าไปดำเนินการได้" เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสถานะการฟ้องร้องดำเนินคดีล่าสุด นายบรรณรักษ์ ตอบว่า "ปัจจุบันสถานะคดียังไม่ถึงขั้นสิ้นสุด ล่าสุดที่ทางอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องเมื่อประมาณเดือนส.ค. 2565 ทางอัยการสูงสุดได้ออกคำสั่งที่ 420/66 วันที่ 28 ก.พ. 66 ให้ตั้งคณะกรรมการทบทวนคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของอัยการสูงสุด ฉะนั้นสถานะคดียังไม่ถึงขั้นสิ้นสุด"

"แต่ถามว่าเขาอยู่ได้หรือไม่ เขาอยู่ไม่ได้อยู่แล้ว เพราะสถานะพื้นที่เป็นป่าไม้ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แต่การดำเนินการที่จะให้เขารื้อถอนหรือออกจากพื้นที่ป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ในพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุกฎหมายไว้ชัดเจน เราจึงต้องใช้ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ส่วนนิติการดำเนินการทำเรื่องถึงอัยการเพื่อให้ยื่นฟ้องแพ่งให้กรมป่าไม้ โดยเรียกค่าเสียหายในอัตรา 150 ล้านบาท ที่เขาได้ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ และเราก็ได้จัดงบประมาณที่เป็นค่าธรรมเนียมศาลเพื่อไปวางเป็นค้ำประกัน 300,000 บาท ซึ่งในปีนี้จะส่งไปให้อัยการดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลภายในเดือน ม.ค.นี้" นายบรรณรักษ์ ระบุ

นายบรรณรักษ์ ยังกล่าวย้ำว่า "ส่วนเรื่องคดีอาญาก็ดำเนินการต่อไปซึ่งอาจจะยังไม่ถึงขั้นสิ้นสุด แต่คดีทางแพ่งเราต้องฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายที่เขาไปบุกรุกทำให้สภาพป่าของเราเสียหาย ซึ่งเราตีมูลค่าตามความเสียหายประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งเราใช้เงินมัดจำค่าธรรมเนียม 300,000 บาท ซึ่งเงินส่วนนี้ต้องมีการตั้งงบประมาณค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งเราได้เงินในปีนี้ออติ"

ถอนเงินไว ได้เงินเร็ว
ปลอดภัย ทุกวัน 24 ชม.

- วิธีการเติมเงินที่เชื่อถือได้
- ถอนได้ทันที



รับโบนัส \$30

เงินทุนของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง
มีเงื่อนไขและข้อตกลง

ข่าวเด่น

ข่าว

กิน-เที่ยว-พัก

เศรษฐกิจ

ร้อยเรื่องเมืองลำปาง

อายุเกษรรม

บ้านและที่ดิน

สังคม

สาระน่ารู้

สุขภาพ

ห่วย

บันเทิง

อื่นๆ



จนท.สนธิกำลังยึดไม้ประคูดึงดินอำพรางบริเวณสวนหลังบ้าน

chiangmainews 9 Jan 67 <https://www.chiangmainews.co.th/news/3195800/>

จนท.ป่าไม้ ตรวจสอบไม้ประคูดึงดินและไม้แปรรูปจำนวนมากถูกฝังดินกลบไว้เพื่อปกปิดอำพรางกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ จึงร่วมสนธิกำลังเข้าตรวจสอบ และใช้รถแบ็กโฮขุดดินเพื่อนำไม้ทั้งหมดขึ้นมาจากการฝังดินยังเป็นไม้ใหม่และสดไม่ผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้าง

วันนี้ 8 มกราคม 2567 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นายอำนาจ ยอดคำ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดที่ 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (แม่สะเรียง) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย ตชด.337 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมกันจับกุม นายล้วน ชื่นดวง อายุ 71 ปี หมู่ที่ 8 ต.บ้านกาต อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยการอำนวยการสั่งการของนายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 ร่วมกันเข้าตรวจสอบกองไม้ประคูดึงดิน (ท่อน) ตามการรับแจ้งจากสายข่าวว่า พบกองไม้ท่อน อันน่าสงสัยกองอยู่จำนวนหนึ่งในพื้นที่ทำกิน(สวน)ของชาวบ้าน ในท้องที่บ้านใหม่ดอยคำ หมู่ 8 ต.บ้านกาต อ.แม่สะ

เรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5(อำเภอแม่สะเรียง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บริเวณที่ตรวจพบกองไม้ท่อนอยู่ในพื้นที่ทำกิน(น.ส.3) ของนายล้วน ชื่นดวง ราษฎรบ้านใหม่ดอยคำ เป็นเจ้าของและเป็นคนนำตรวจไม้ที่ฝังดินไว้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบไม้ประดู่ท่อน จำนวน 7 ท่อน และต่อไม้ประดู่ในบริเวณใกล้เคียงอีก จำนวน 2 ตอ และพบไม้ท่อนอีกจำนวนหนึ่งถูกฝังดินกลบไว้ และอยู่ระหว่างการไถรถแบ็คโคร ดำเนินการขุดค้น โดยได้ตรวจยึดไม้ของกลาง ไม้หวงห้าม (ประดู่) แปรรูป จำนวน 38 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 3.22 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 225,400.- บาทและไม้หวงห้าม (ประดู่) ท่อน จำนวน 18 ท่อน ปริมาตร 11.77 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 411,950.- บาท ซึ่งไม้ดังกล่าวว่ามีลักษณะใหม่ สด และไม่เคยผ่านการประกอบเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องมือเครื่องใช้ใดๆมาก่อน และไม่มีรูปรอยดวงตราของทางราชการใดๆติดประทับไว้

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหานายล้วน ชื่นดวง ผู้ถูกจับทราบว่า ได้กระทำความผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปโดยยังไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และความผิดฐานซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มา โดยการกระทำความผิดจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง พนักงานสอบสวน สภ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ทราบและตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งได้ทำการชักลากไม้ของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (แม่สะเรียง) และส่งผู้ต้องหาต่อ พงส.สภ.แม่สะเรียง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

หนังสือพิมพ์ข่าว 4 เหล่าทัพ

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม พอลงเที่ยว ๔ เหล่าทัพ เศรษฐกิจ กฎหมายทั่วไปประชาชน ๔ เหล่าทัพ การเมือง ยานยนต์ กีฬา ศิลปะ

พอลงเที่ยว บันทึกรายการ เศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ ๔ เหล่าทัพ



ชุมพร – ผงะรุกป่าชุดภูเขาถูกล้อมเจ้าหน้าที่สนธิกำลัง เข้าจับกุมผู้บุกรุกพื้นที่ป่า

4forcenews 09/01/2024 <https://www.4forcenews.com/336426/>

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.-16.00 น. พ.อ.ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 พร้อม นายทวีป ไทยสวีปลัดอำเภอเมืองชุมพร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ชพ.2(เสียบถวน)เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชุมพร เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ชุมพร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชุมพร เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ร่วมกันลงพื้นที่ ภูเขาถูกล้อม บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร เข้าตรวจสอบพื้นที่พบเห็นมีการใช้รถ รถแบคโฮ ยี่ห้อ KOMATSU สีเหลืองทำการขุดดินบริเวณไล่ภูเขาถูกล้อมและยังมีรถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ HINO สีขาว ทะเบียน 80-6263 ระนอง บรรทุกดินเต็มคันรถจอดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จึงแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อนางประภา นราพงษ์เจ้าของบ้านจึงได้แจ้งให้คนขับรถทั้งสองหยุดการกระทำดังกล่าวและทำการตรวจยึดไว้ก่อน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้จับค่าพิกัดทางดาวเทียมระบุตำแหน่งที่เจอรถทั้ง 2 คัน ปรากฏว่า เป็นแนวเขตพิกัดที่ถูกต้องพื้นที่ที่พบร่องรอยการขุดดินนั้น เป็นพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และมีเนื้อที่ที่พบการบุกรุกจำนวน 3ไร่ 1งาน 36ตารางวา คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้ง ให้นางประภา เจ้าของบ้าน ที่เป็นผู้ว่าจ้าง นายศุภโชค พึ่งพงษ์ คนขับรถแบคโฮ และนายสมพร เกานิธิรับ คนขับรถบรรทุก 6 ล้อ ว่าพื้นที่แปลงนี้ที่ทั้ง 3 คน ได้กระทำการไปนั้น อยู่นอกแนวเขต นส.3 ก. ที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ และแจ้งให้ทราบถึงการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54

เจ้าหน้าที่ผู้จับได้แจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิข้างต้นให้ผู้ถูกจับทราบ ผู้ถูกจับรับทราบข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ถูกจับดังกล่าวแล้ว และได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวทั้ง 3 คน นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากน้ำ โดยกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป

ร.ต.อ.หญิง พรอมา แก้วประดิษฐ์ รับแจ้งความ คดีอาญาที่ 9/2567 ยึดทรัพย์ของกลางเลขที่ 5/2567 ฐานความผิด ก่อสร้างแผ้วถางยึดถือ ครอบครองหรือกระทำความผิดใดๆ อันเป็นการทำลายป่าเขายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 วันที่จับกุม วันที่ 9 ม.ค. 2567 เวลาประมาณ 13:30 น.สถานที่จับกุม เขาลูกกลมห้องที่บ้านหัวจรูด ม.6 แขวงตำบล ปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร ชื่อผู้จับกุม นางสาวกรณัฐ ภูซันเงิน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ชื่อผู้ต้องหา 1.นางประภา นราพงษ์ อายุ 53 ปี ชาวตำบล ปากน้ำ 2.นายสมพร เภานิธิรับ อายุ 54 ปี ชาวตำบลบางหมาก อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร 3. นายศุภโชค พึ่งพงษ์ อายุ 34 ปี ชาว ตำบล ปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัด ชุมพร

ชื่อพนักงานสอบสวน ร. ต. อ.หญิง พรอมา แก้วประดิษฐ์ พงส. . พงส.ผู้เชี่ยวชาญ สภ.ปากน้ำชุมพร จว.

ของกลางที่ยึดได้ 1.รถแบคโฮ ยี่ห้อ KOMATSU สีเหลือง จำนวน 1 คัน 2.รถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ HINO สีขาว ทะเบียน 80-6263 ระนอง จำนวน 1 คัน



อำเภอแม่สรวย จัดกำลังบูรณาการร่วมอาสาสมัครไฟป่าลงพื้นที่ปฏิบัติการทำแนวกันไฟ

กรมประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม 2567 <https://chiangrai.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/248671>

นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครไฟป่า บ้านบา
หลา ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำแนวกันไฟ เขตติดต่ออำเภอเวียงป่าเป้า และแม่สรวย ออก
ดำเนินการ แบ่งเป็น 4 จุด จากจุดเริ่มต้น ถึงจุดสุดท้าย ระยะทางประมาณตามพิกัดทางอากาศ 20 กิโลเมตร



เริ่มแล้ว ! รัฐบาลเตรียมเปลี่ยน สปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เปิดศูนย์ร้องทุกข์ “ชนินทร์” มั่นใจนโยบายที่ดินทำกิน 50 ล้านไร่ สร้างเศรษฐกิจ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

ข่าวทำเนียบรัฐบาล 10/01/2567 <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/77225>

วันที่ 10 มกราคม 2567 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ผ่านนโยบายที่ดินทำกิน 50 ล้านไร่ ว่ารัฐบาลมีเป้าหมายในการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนจำนวน 50 ล้านไร่ เพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ และเป็นหลักทรัพย์ในการเข้าถึงเงินทุน ให้ประชาชนมีโอกาสในการลงทุนประกอบธุรกิจหรือทำเกษตรกรรมในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและภาคภูมิใจ โดยที่ผ่านมาได้เริ่มผลักดันนโยบายนี้ไปแล้วผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เวชชัชชัย เป็นประธาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่บูรณาการการทำงานเรื่องที่ดินในทุกๆกระทรวงเข้าด้วยกัน

นายชนินทร์ กล่าวว่า การจะบรรลุเป้าหมายนโยบายที่ดินทำกิน 50 ล้านไร่ ของพรรคเพื่อไทยนั้น จำเป็นต้องทำงานเชิงนโยบายกับที่ดินของ 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ ที่ดิน สปก. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ที่ดิน สค.1 ของกระทรวงมหาดไทย และที่ดินป่าไม้ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการศึกษาและผลักดันการแก้ไขกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 15 มกราคมนี้จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่รองนายกรัฐมนตรี เวชชัชชัย จะเป็นประธานการเปิดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือ การ Kick-off

เปลี่ยนเอกสาร สปก. เป็น ”โฉนดเพื่อการเกษตร“ แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกิจกรรมการเปิด “ศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวล้มลุก” ของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ที่จะ เป็นอีกกลไกสำคัญในการเร่งแก้ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินให้พี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดและรวดเร็ว

“รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และพร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนให้กรรมสิทธิ์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ มีศักยภาพในการใช้เป็นต้นทุนในการทำมาหากินมากขึ้น แต่ยังคงดำรงไว้ซึ่งการรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไปพร้อมๆกัน โดยในเบื้องต้นจะเร่งขับเคลื่อนการแก้กฎหมายในระดับกระทรวงต่างๆที่ทำได้ก่อน และจะมีการผลักดันการแก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติในสภาต่อไป” นายชนินทร์กล่าว



Green Report : ร้องตรวจสอบนายทุนรุก ป่าบางละมุง จ.ชลบุรี

7 สีช่วยชาวบ้าน วันที่ 9 ม.ค. 2567 <https://news.ch7.com/detail/697647>

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้ ตามชาวบ้านร้องเรียนให้ตรวจสอบกลุ่มทุน เข้ามาแผ้วถางทำการเกษตรในพื้นที่ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบขยายพื้นที่เกือบ 70 ไร่ ติดตามกัน

จุดที่มีการร้องเรียนอยู่บริเวณเขาไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชาวบ้านพบความผิดปกติ มีการแผ้วถางพื้นที่ บุกรุกปลูกมันสำปะหลัง

ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) กรมป่าไม้ พบความเสียหายเป็นวงกว้าง ปลูกมันสำปะหลัง 68 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง เบื้องต้นมีความผิด ยึดถือและครอบครองป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ

ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ป่าผืนนี้มีกว่า 2,000 ไร่ ก่อนหน้านี้ศาลมีคำพิพากษาให้ยึดคืนผู้บุกรุกทุกราย และกรณีล่าสุดนี้เป็นผู้บุกรุกรายเดิม รวม ๆ แล้วขยายพื้นที่ไปกว่า 200 ไร่ ชาวบ้านจะนำพื้นที่ไปปลูกป่าเพิ่มเติม เพราะจุดนี้เป็นป่าต้นน้ำ และเห็นวิวเมืองพัทยา เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้



ร้องให้ตรวจสอบอดีตผู้นำชุมชน บุกรุกป่าอนุรักษ์ จ.บุรีรัมย์

7 สีช่วยชาวบ้าน วันที่ 9 ม.ค. 2567 <https://news.ch7.com/detail/697640>

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้าน "บ้านโคกสะอาด" ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ กรณีอดีตผู้นำชุมชนและเครือญาติบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ตัวแทนชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมามีคนมาทำเรื่องร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 แต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีการดำเนินการใด ๆ แลผมตัวแทนชาวบ้านที่ร้องเรียนถูกข่มขู่ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการเรื่องที่เกิดขึ้น หากเป็นการบุกรุกป่าจริง ก็อยากให้ยึดคืนกลับมา และปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ดำเนินการจัดสรรให้ชาวบ้านอาศัยทำกินก่อนปี 2541 โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรจะมีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ และมีการกันพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่อนุรักษ์



“ชาวเขาค้อ” รวมตัวคัดค้านไม่เอา “ที่ราชพัสดุ” โวยไม่มีส่วนร่วมปักเขตแดนเพิกถอนป่าสงวน

ผู้จัดการออนไลน์ 9 ม.ค. 2567 <https://mgronline.com/daily/detail/9670000002381>

“ชาวเขาค้อ” รวมตัวกันประชุมคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ คัดค้านคำสั่งสำนักงานที่ดินเพชรบูรณ์ เรื่องขอให้ราษฎรส่งหลักฐานใบจอง นส.2 คิน ทถมชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมปักเขตแดนเพื่อเพิกถอนป่าสงวนฯ เผยเคยร้องนานกาแล้ว แต่ยังไม่คืบหน้า

วันนี้ (9 ม.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่บริเวณวัดเล่ากี่ หมู่ 5 บ้านเล่ากี่ ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนในพื้นที่จำนวน 219 คน ได้มารวมตัวกันประชุมคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ คัดค้านคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ เรื่องขอให้ราษฎรส่งหลักฐานใบจอง นส.2 ที่ทางราชการออกให้กับราษฎรตั้งแต่ปี 2522-2523 คิน ให้กับสำนักงานที่ดิน โดยอ้างว่าหลักฐานใบจอง นส.2 ดังกล่าว ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปปักเขตแดนเพื่อเพิกถอนป่าสงวนไม่ครอบคลุมพื้นที่จริง โดยที่คนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม

ตัวแทนประชาชนเล่าว่า ปัญหาที่ดิน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จากภาครัฐ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน จนกระทั่งปี 2562 ภายหลังที่ทหารได้ส่งมอบคืนที่ดินในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.สะเดาะพง , ต.เขาค้อ, ต.หนองแม่นา และ ต.ริมสีม่วง ให้กับกรมป่าไม้ ซึ่งจากข้อเท็จจริงตามหลักฐาน เอกสารสำคัญของทางราชการ ปรากฏว่าพื้นที่บางส่วนของทางทหารส่งคืนให้กรมป่าไม้นั้น เป็นพื้นที่ที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติแล้ว

ได้แก่ 1.บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร ถนนจากทุ่งสมอ-เขาค้อ ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 12,875 ไร่ อนุมัติเมื่อ 1 ก.ย.2519, 2.บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร ถนนจากนางั่ว-หนองแม่นา ระยะทาง 36 กิโลเมตร จำนวน 40,000 ไร่ อนุมัติเมื่อ 26 ก.ค.2520, และ 3.บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร ถนนจากเขาค้อ-สะเดาะพง ระยะทาง 14 กิโลเมตร จำนวน 17,500 ไร่ อนุมัติเมื่อ 26 ก.ค.2520

ตัวแทนประชาชน เปิดเผยต่อว่า กระทั่งเมื่อเดือน ก.ย.66 ที่ผ่านมา ได้มีตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องต่อ นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน โดยขอให้มีข้อสั่งการระงับไม่ให้เจ้าหน้าที่ ทบุทำลาย รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง ของราษฎร ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินตามนโยบายออกโฉนดที่ดิน 50 ล้านไร่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการจัดสรรที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วตั้งแต่เมื่อปี 2519-2527และมาประกาศเป็นป่าสงวนฯ ทับพื้นที่ของราษฎรที่มีสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 เมื่อ ปี 2529 และ ปี 2530 จึงขอให้ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 ประเด็นที่จะมีการส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่ราชพัสดุ เนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์.